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                                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 
วันพุธ  ที ่15 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น. 

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิโรจน์  แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
2 นางนุชรา  ค าคูณเมือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท นุชรา  ค าคูณเมือง 
3 นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท เนาวรัตน์  หมั่นดี 
4 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท กัณทิดา  ประจันตะเสน 
5 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
6 นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ 
7 นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
8 นายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ประชิต  บุญศรี 
9 นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท พงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา 

10 นางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลัดดา  พวงชน 
11 นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 
๑2 นายโสภณ   พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท โสภณ   พลเวียง 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1    
2    
3    

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคุณานนต์  หินเธาว์ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท คุณานนต์  หินเธาว์ 
2 นางสุนีย์  หินเธาว ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท สุนีย์  หินเธาว ์
3 นางสาวณัฏฐ์  พวงชน รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ณัฏฐ์  พวงชน 
4. นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วุฒิชัย  โคตรแก้ว 
5. ด.ต. อุทิศ  ตรีศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

6 นายศิริพันธ์  อัตถาชน ก านันต าบลชนบท  
7 นายสาโรช  ตรีศร ี ก านันต าบลศรีบุญเรือง  
8 นางสุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลชนบท  
9 นางสาวรัชนี  วรุณศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลชนบท  

10 นางสาวอัญชลี  ปานอ าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท  
11 นายโกวิท  เวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท  
12 นายมานิตย์  พุทธโค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท มานิตย์  พุทธโค 
13 นายจรูญ  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลชนบท  
14 นายพิทักษ์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลชนบท  
15 นายพัฒนพงษ์  จ านงค์พิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง  
16 นายสมโภชน์  มิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลศรีบุญเรือง  
17 นายอุดม  นาสินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง  
18 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
19 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช  ว่องไว 
20 นายถาวร  ละอองเอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
21 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
22 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
23 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
24 นางฐิติมา  โพธิ์จันทร์ อสม. ฐิติมา  โพธิ์จันทร์ 
25 นางประพันธ์  ดวงเข็ม อสม. ประพันธ์  ดวงเข็ม 
26 นางมาติกา  จันทร์เทศ ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ มาติกา  จันทร์เทศ 
27 นางสาวภัทราพร  จันทร์เทศ ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ ภัทราพร  จันทร์เทศ 
28 นางสาวชฎาพร  โนนพะยอม ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ ชฎาพร  โนนพะยอม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา 09.3๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑2 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ด้วย
สภาเทศบาลต าบลชนบทในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  มีมติก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564  เริ่มวันที่ 7 สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

\\ 

ที่ประชุม 

 

 

โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๔ แหง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
๒๕62 ประกอบข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554  ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ได้ประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64  ระหว่าง
วันที่ 7 สิงหาคม - 5  กันยายน 2564 โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน และ
ได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 3 กันยายน 2564  เพ่ือพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ขั้นรับ
หลักการ เป็นผลให้สภาเทศบาลต าบลชนบทไม่สามารถพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติให้เสร็จทันห้วงระยะเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  2 
ประจ าปี 2564 ได้ ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท จึงขออนุญาตขยาย
เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2564  ออกไปอีก 30 วัน ซึ่งนายอ าเภอชนบทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น ได้อนุญาตให้ขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 20 กันยายน  2564  
ล าดับต่อไปขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลชนบทท าหน้าที่ประธาน
ด าเนินการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท
ทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ตรงต่อเวลา วันนี้วันที่ 15 กันยายน 2564    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เมื่อถึงก าหนดการประชุม กระผม
ขอเปิดการประชุมครับ  
 
 
 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบ  
1. สืบเนื่องจากอ าเภอชนบทช่วงนี้มีการก่อสร้างถนน เมื่อวันที่  10 
กันยายน ที่ผ่านมา ธรรมาภิบาลจังหวัด ได้เชิญผมเข้าร่วมตรวจสอบ
โครงการของกรมทางหลวง ซึ่งมีชาวบ้านร้องเรียน ให้จัดการค้าขายริม
ฟุตบาท ซึ่งธรรมาภิบาลจังหวัด ได้ฝากประชาสัมพันธ์จึงขอให้ท่านสมาชิก
สภาแนะน าด้วยส าหรับใครที่จะค้าขายตามฟุตบาท ห้ามน ารถมาจอดบน
ฟุตบาท ถ้าตั้งแผงขายบนฟุตบาทต้องเก็บแผงให้เรียบร้อยหลังค้าขายเสร็จ
แล้ว 

 
 
 
 

2. แจ้งประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกทุกท่าน และพ่ีน้องชาวอ าเภอชนบท ใน
ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณกรมทางหลวงจ านวน  80 ล้านบาท ที่
จะด าเนินการท าถนนจากเส้นข้างอ าเภอชนบท ไปถึงโรงเรียนบ้านนา
ดอกไม้ โดยจะเริ่มด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม  2564  
3.เรื่องถนนของกรมทางหลวงจากปากทางบ้านดอนดู่  ถึงคอสะพานเจ้า 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายประชิต  บุญศรี         
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 

 
 

คุณพ่อมเหสักข์ ด้วยในปีงบประมาณ 2565  ไม่มีงบประมาณ ที่จะ
ด าเนินการ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนของเรา 
สมาชิกสภาทุกท่านจะพิจารณาช่วยหางบประมาณมาจากส่วนใด ฝากให้
ช่วยกันด้วยครับ  
 

-รับทราบ 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้ งที่ 
1/2564  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 รายงานการประชุมได้ส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาล่วงหน้าแล้ว ท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไข เชิญท่านประชิต บุญศร ี
 

 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
กระผมร้อยนายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญสมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564  หน้าที่ 14 ขอแก้ไข จาก
ดาบโก ้เป็น ดาบโก ่ขอบคุณครับ  
 
 

แก้ไขค าผิดตามนี้นะครับ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือครับ และท่านใดท่ีไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 3 กันยายน  2564  จ านวน 11 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  10. นายเด่นพงษ์  สถิตยว์ัฒน์  11.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  1  เสียง 
 (1.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1/2564  วันที่ 3  กันยายน  2564   
 
 
  

กระทู้ถาม 
 

-ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 

 
 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวสันต์  วรางคณาวดี         
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

 
 
 
 

4.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565  
วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 
วาระท่ี 3  ขั้นลงมต ิ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4 ข้อ 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
สืบเนื่องจาก การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 3  กันยายน  ๒๕๖4  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   ที่
ผู้บริหารได้เสนอมาโดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ใน
วาระที่ ๑ โดยได้มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือเป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ดังนี้ ๑. นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาล  
๒. นายโสภณ  พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาล   
๓. นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  
ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ได้
พิจารณาเลือก นายวสันต์  วรางคณาวดี เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ และนายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ซึ่งก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติ  ดังนี้ เวลา ๑1.0๐ น. 
วันที่  3  ก.ย. 2564  สมาชิกสภารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65เวลา 08.3๐ น. 
วันที่  6  ก.ย. 2564   ถึง 17.0๐  น. วันที่  8 ก.ย. 2564 ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง (ระเบียบ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ข้อ ๔๙)  
เวลา 08.3๐ น. วันที่ 9 ก.ย. 2564  พิจารณาสรุปค าเสนอขอแปรญัตติ
จากสมาชิก หรือจากกรรมการแปรญัตติที่ขอเสนอค าแปรญัตติ หรือจาก
นายกเทศมนตรีเสนอค าแปรญัตติ แล้วท าหนังสือเชิญผู้แปรญัตติมาชี้แจง
เหตุผลที่แปรญัตติ,เชิญผู้บริหารมาชี้แจงเหตุผลที่ตั้งงบประมาณไว้  
เวลา 09.3๐ น. วันที่ 10 ก.ย. 2564 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
แล้วส่งร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม
รายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาเทศบาล 
เมื่อไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา 08.3๐ น. วันที่ 9 ก.ย. 2564  
คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่าร่างเทศ
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นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯมีความเหมาะสม คณะกรรมการแปรญัตติ 
เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดไว้
ทุกประการ และมีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมท่ีผู้บริหารได้เสนอมา  

 
 

เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก 
ท่านที่ปรึกษา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส าหรับในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2564  ของสภาเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
สภาและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เมื่อที่ประชุมได้เห็นชอบขั้นรับ
หลักการ และได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว หลังจากนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการรับเสนอค าขอแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง คือระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564  ถึงวันที่ 8 กันยายน 
2564 หลั งจากนั้นไม่มีท่ านใดเสนอค าแปรญัตติร่ าง เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุม
พิจารณาสรุปค าเสนอแปรญัตติ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งตามที่ท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงต่อที่ประชุมแล้วนั้น ไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว ประชุมมี
มติเอกฉันท์คงไว้ตามร่างเดิม และได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภา
เพ่ือส่งให้สมาชิกสภาประชุมในวันนี้ ส าหรับที่ท่านประธานสภามอบหมาย
ให้น าเสนอในส่วนของข้อกฎหมาย ตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 51  
เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ในวาระที่ 2 ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีสมาชิกท่านใด
ยื่นขอแปรญัตติก็หมายความว่าในวาระที่ 2 นี้ไม่มีการลงมติ ถ้าจะมีการ
พิจารณา จะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ได้มีการขอแปรญัตติ  ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแปรหมายความว่าเมื่อไม่มีการยื่นขอแปรญัตติก็
ผ่านไป ในวาระที่ 3 เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดยื่นแปรญัตติ สรุปว่าไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาขออนุญาต
น าเรียนในส่วนของข้อระเบียบกฎหมายตามนี้ครับ  
 

วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ               -ไม่มีการแปรญัตติ 
 

 

ก่อนที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ในวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ  ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 

 
 
 

เริ่มประชุมต่อนะครับ เมื่อสมาชิกสภาได้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามขั้นตอนต่างๆ 
ของระเบียบฯ เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็น การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระ
ที่ ๓ 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5    
จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5  ทั้งฉบับหรือไม่ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั้งฉบับ 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 

 

 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ทั้งฉบับ    จ านวน 11 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  10. นายเด่นพงษ์  สถิตยว์ัฒน์  11.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  1  เสียง 
 (1.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ทั้งฉบับ     

 
 

 

เรื่องที่เสนอใหม ่
5.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 2 รายการ 
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน
งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 
จ านวนเงินงบประมาณ  2,400,000 บาท   
 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 2 รายการ  ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายคุณานนต์  หินเธาว์    
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กระผม 
นายคุณานนต์  หินเธาว์  นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติ 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ดังต่อไปนี้ 
1. การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 2 รายการดังนี้ 
         1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน จ านวนเงินงบประมาณ 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
          2) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย จ านวน 1 คัน จ านวนเงินงบประมาณ  2,400,000 บาท  (สอง
ล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
2. การพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564   
 1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 
ต าบลชนบท จ านวนเงินงบประมาณ 737,000 บาท 
 2) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า (บ่อพัก ฝา คสล) พร้อมถนน
รางวี คสล.ถนนประชาบ ารุง เริ่มจากสี่แยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 ไปทาง
ทิศตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่  3 ต าบลชนบท จ านวนเงิน
งบประมาณ 811,100 บาท 
 3) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณ
ถนนเจ้าพ่อมเหสักข์ หมู่ที่  4 ต าบลชนบท จ านวนเงินงบประมาณ 
513,700 บาท 
 4) โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลชนบท
พร้อมรั้วรอบส านักงานเทศบาลต าบลชนบท  จ านวนเงินงบประมาณ 
2,383,000 บาท 
 5).ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จ านวนเงินงบประมาณ 194,100 บาท    
ขอได้โปรดน าเสนอญัตติข้างต้นต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 
 
 

 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การพิจารณาขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นครับ 
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นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา       
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

นายวสันต์  วรางคณาวดี        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

นายโสภณ  พลเวียง       
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์    
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา กระผมนายพงพันธ์ 
ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เรื่องครุภัณฑ์  รายการรถบรรทุก    
(ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน อยากให้ชะลอ
เรื่องรถบรรทุกน้ าไว้ก่อนครับ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด 
(Covid-19) ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการจ านวนมาก ถ้ารถบรรทุก
น้ าที่เรามียังใช้การได้ดีก็อยากให้ชะลอไว้ก่อนครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
กระผมนายวสันต์ วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 
เรื่องรถบรรทุกน้ าที่เราใช้มานาน ก็ผุพังทรุดโทรมไปตามระยะเวลา ถ้าเรา
จัดซื้อเพ่ิม เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีรถที่สามารถใช้ได้ทันท่วงที เป็นประโยชน์
กับชาวบ้านครับ กระผมขอสนับสนุนท่านนายกครับ 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านครับ กระผมนายโสภณ พลเวียง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขอเสริมท่านสมาชิกสภาทั้งสอง
ท่านครับ ในส่วนของรถบรรทุกน้ าใช้มานาน ตอนนี้ก็ทรุดโทรม ผมขอ
สนับสนุนให้จัดซื้อรถบรรทุกน้ าใหม่ เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
เพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง ผมขอสนับสนุน ขอบคุณครับ 
 
 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
 
 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านรองประธานสภา
เทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เชื่อว่า ท่านนายกคนเก่าเห็น
ความส าคัญที่ต้องจัดซื้อรถบรรทุกน้ าจึงได้ตั้งงบประมาณไว้ อยากให้ที่ท่าน
สมาชิกสภาทั้ง 12 ท่านสนับสนุน รถบรรทุกน้ าไม่ได้ใช้ในการบรรเทา
อัคคีภัยเท่านั้น รถบรรทุกน้ าออกปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ผมเข้า
มารับต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลชนบทครั้งแรก ดูงานเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับแรก  ผมสั่งให้น ารถส านักงานทุก
คันให้ไปต่อภาษ ีท าประกันภัย รถบรรทุกขยะต้องมีการตรวจเช็คให้มีความ
พร้อมใช้งาน ก่อนที่ผมจะเข้ามารับต าแหน่งรถดับเพลิงคันหนึ่งจอดไว้ใช้
ไม่ได้นานหลายเดือน อีกคันหนึ่งก็ต้องซ่อม เลยอยากให้ท่านสมาชิกให้
ความส าคัญ รถบรรทุกน้ าจะช่วยในภารกิจล้างถนน บรรเทาอัคคีภัย ภัย
แล้ง บรรทุกน้ าในหน้าแล้ง รถบรรทุกน้ าคันที่ใช้ได้ใช้ได้ไม่ถึง 70 % ซึ่งเป็น
รถหกล้อคันเล็ก เลยอยากให้ท่านสมาชิกให้ความส าคัญ  ผู้บริหารชุดที่แล้ว 
ตั้งงบประมาณไว้แต่ยังไม่ได้จัดซื้อไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ผมเป็นผู้บริหาร
อันไหนดีผมก็จะสานต่อ ก็เรียนท่านสมาชิกทุกท่านครับอยากให้สนับสนุน 
ขอบคุณครับ 
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ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายคุณานนต์  หินเธาว์    
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 
 
 
 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
กระผมร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท 
เขต 2 รถน้ าคันเก่าจะซ่อมไว้ใช้ต่อไปหรือจะขายทอดตลาด หรือจะมีไว้ทั้ง 
2 คัน ขอบคุณครับ 
 
 

ขณะนี้รถน้ ามีกี่คันครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอเรียนท่านสมาชิกนะครับ ปัจจุบันเรามีรถน้ า 3 คัน 
1.รถบรรทุกน้ า สิบล้อ  1  คัน  
2 รถบรรทุกน้ า หกล้อ  1  คัน 
3.รถดับเพลิง  1 คัน ที่เอาไปซ่อมปั๊มน้ า  
ปัจจุบันถ้าผมยังเป็นนายกเทศมนตรี จะไม่ขายทอดตลาดเลยครับ ด้วยยัง
สามารถใช้งานได้ทั้งสามคัน เวลาออกปฏิบัติภารกิจ สภาพความพร้อม อาจ
ไม่ได้ 100 % ทั้งสามคันครับ  ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 

เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ทราบครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภา ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ขออนุญาตท่านประธานสภา เรื่องการขอ
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ตามเหตุและผลที่ท่าน
นายกเทศมนตรี น าเรียนต่อสภาว่ายังมีความจ าเป็นที่ต้องจัดหายานพาหนะ
เพ่ือใช้ในภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา
สภาเทศบาลต าบลได้มีมติให้กันเงินในปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ แต่เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมายังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่มี
การจัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม 
ข้อ 59 วรรคสอง หมายความว่า กรณีที่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ า สภาเทศบาลต าบลชนบทได้ให้
ความเห็นชอบให้กันเงินไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จะครบระยะเวลากัน
เงินหนึ่งปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564  ซึ่งเทศบาลต าบลชนบทยังไม่ได้มี
การจัดหา ถ้ามีความประสงค์ที่จะจัดหาอยู่ต้องขอขยายระยะเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาอีกไม่เกิน 1 ปี เมื่อต้องการที่จะใช้เงินต่ออีกจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากสภา เมื่อสภาเห็นชอบจากนี้
ไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  สามารถจัดซื้อรถได้ ดังที่
ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาแล้วขอบคุณครับ  
 
 

ขอบคุณท่านปลัดครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีนะ
ครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก           
(ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 
คัน จ านวนเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรุณายกมือขึ้น 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหข้ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน 9  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศร ี 6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ ์

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  2.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา  3.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 

เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖3  
ต่อไปนะครับ ข้อ 5.1 การพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  รายการที่ 2) แผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 
จ านวนเงินงบประมาณ  2,400,000 บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญท่านประชิต บุญศรี 
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นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายคุณานนต์  หินเธาว์    
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

นายวสันต์  วรางคณาวดี        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 
 

นายโสภณ  พลเวียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  กระผมนายประชิต   
บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2  ขอสนับสนุนครับ ด้วย
รถบรรทุกขยะของเรามีน้อย แต่ขยะมีปริมาณมาก เห็นด้วยที่จัดหารถขยะ
เพ่ิมครับ 
 
 

ขอเรียนถามท่านนายกครับ ปัจจุบันมีรถบรรทุกขยะกี่คัน ใช้งานได้ทั้งหมด
หรือไม่ครับ  
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาครับ ปัจจุบันมีรถบรรทุกขยะ 3 
คัน ใช้ได้ทั้ง 3 คัน แต่ว่าคันใหญ่ 2 คัน ซ่อมบ่อย มีรถกระบะเล็กที่ซื้อใหม่
ที่ไม่มีปัญหาครับ  
 
 

เรียนท่านประธานสภา เรื่องปัญหาขยะ รถบรรทุกขยะใช้ทุกวันระบบ   
ไฮดรอลิก ถ้าสองคันซ่อม อีกคันเล็กรับไม่ไหวส าคัญที่สุดครับต้องจัดหาเพ่ิม 
ขอบคุณครับ 
 
 
 

ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมจะ
ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 
คัน จ านวนเงินงบประมาณ  2,400,000 บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรุณายกมือขึ้น 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหข้ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน 11  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ 10. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 11.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  1  เสียง 
 (1.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 

เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖3  
5.2  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564   
 1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 
ต าบลชนบท จ านวนเงินงบประมาณ 737,000 บาท 
สมาชิกท่านใดสงสัย ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านโสภณครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
กระผมนายโสภณ พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 กระผม
อยากเรียนถาม การกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จากเรื่องเดิมเทศบัญญัติ
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
5 รายการ ซึ่งข้อเท็จจริงได้เสนอมาตามเอกสารถูกต้องแล้ว สมาชิกสภาพ่ึง
เข้ามารับหน้าที่ บางท่านยังไม่ทราบข้อกฎหมาย ระเบียบ ขออนุญาต
สอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านปลัดเทศบาล ขอสอบถามว่าโครงการ
ทั้ง 65 โครงการท าไมถึงล่าช้า สภาได้เห็นชอบไปแล้ว ท าไมไม่ด าเนินการ 
สอบถามท่านปลัดครับ ท าไมคณะผู้บริหารชุดที่แล้วท าไม่ได้ เป็นการเสีย
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 

เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ก็ขอชื่นชมสภาของเราที่ได้สร้างมิติใหม่ใน
การประชุมสภาแห่งนี้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาและในส่วนของ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบใน
เรื่องของการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในส่วนของจัดซื้อจัด
จ้างโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขออนุญาตน าเรียนในหลักการ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการประมาณการ งบประมาณ
ที่เราตั้งแต่ละปีไม่ได้หมายความว่ามีเงินอยู่ในบัญชีหรือในคลังแล้ว แต่เป็น
การประมาณการว่ารายรับในแต่ละปีจะเข้ามาเท่าไหร่แล้วจ่ายไปเท่าไหร่ 
แต่ในระเบียบก าหนดไว้ว่าเทศบาลจะใช้จ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อได้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือกฎหมายงบประมาณ 
เบื้องต้น หลักข้อที่ 1 ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล เราใช้
แผนพัฒนาเทศบาลเป็นเครื่องมือในการก ากับคือเอาโครงการในแผนพัฒนา
เทศบาล มาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีพ.ศ. 2564 ซึ่ง
เราตั้งรับ 68,300,000 บาท เราจะประมาณการไว้ทั้งปี เอาสถิติรายรับปี
ที่แล้วมาเป็นตัวตั้งรับ ในส่วนรายจ่าย จะมีงบรายจ่ายประจ าและรายจ่าย
เพ่ือการลงทุน งบรายจ่ายเพ่ือการลงทุนเราตั้งไว้ 7 ล้านกว่าบาท เบื้องต้น
ในการใช้จ่ายเงินของเรา ก่อนที่จะด าเนินโครงการ กองคลังจะใช้ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ในการตรวจสอบรายรับรายจ่าย ว่าแต่ละไตร
มาส เงินเข้ามาเท่าไหร่ เบื้องต้นในไตรมาสแรก ช่วงเดือนตุลาคม –ธันวาคม 
เงินจะยังไม่เข้า ถ้าเข้ามาจะเอาเป็นรายจ่ายประจ าก่อน เช่นเบี้ยยังชีพ เงิน
อาหารกลางวัน หลังจากนั้นเมื่อมีงบประมาณจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
แล้ว ก็จะแจ้งเจ้าของงบประมาณด าเนินการ ส าหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้ง 4 โครงการที่ไม่สามารถท าได้ อีกอันหนึ่งเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  สาเหตุที่ท าไม่ได้ ณ สิ้นไตรมาสสุดท้าย 
ท่าน ผอ. คลังแจ้งว่าเงินเข้ามาไม่พอ เงินเข้ามา 60 กว่าล้าน ถ้าจะ
ด าเนินการจัดจ้างจะไปกระทบในภารกิจงานอ่ืน เช่นค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ต่อมา ท ายังไงไม่ให้โครงการตกไป ในวันที่  30 กันยายน 2564 จะเป็น
วันปิดบัญชี เงินอุดหนุนจะมีมาอีก 2 รูปแบบ อันแรกเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
ภารกิจถ่ายโอนให้ท า หรือภารกิจตามอ านาจหน้าที่จะให้มาเป็นก้อน แต่จะ
แบ่งเป็นงวดซึ่งแต่ละปีจะได้มาปีละ 2-3 งวด ในส่วนหนึ่งคือภารกิจถ่าย
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

โอน สรุปว่าได้ว่า ด้วยความเคารพโดยเจตนาท่านนายกเทศมนตรี ท่านมี
นโยบายชัดเจนโครงการไหนที่ท าได้เร่งด่วนให้ท าทันที เพ่ือไม่ให้พ่ีน้อง
ประชาชนเสียโอกาสได้ใช้บริการสาธารณะ จากการตรวจสอบล่าสุด กอง
ช่างได้ประสานกองคลัง เพ่ือท าแบบรูปรายการ เบื้องต้นเห็นเสนอมาครบ
ทุกโครงการแล้ว แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณไม่มี เมื่อยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ก็
เลยต้องขอกันเงินต่อสภาครับ อีกส่วนหนึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้ประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุเฉพาะกิจ เงินเหลือ
จ่าย ล่าสุดได้มา 2 โครงการ คือโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติก รอบ
หนองกองแก้ว ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน 30 
กันยายน 2564  เป็นเงินงบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท เป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจไม่เกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลเรา อีกอันหนึ่งเป็นโครงการ
ถนน ค.ส.ล. ถนนประชาธิปัตย์ เป็นเงินงบประมาณเฉพาะกิจ 400,000
กว่าบาท  ดังนั้น กราบเรียนด้วยความเคารพ งบประมาณเป็นการคาดการ 
ถ้ามีงบประมาณเข้ามาเพียงพอก็จะด าเนินการ แต่ ณ ปัจจุบัน รายรับที่เข้า
มายังต่ ากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 
 
 

 

ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมจะ
ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564   
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ต าบลชนบท 
จ านวนเงินงบประมาณ 737,000 บาท ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 
ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น ท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564       จ านวน 9  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  2.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา  3.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 
 

เห็นชอบใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564        
 

การพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564  (2) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า (บ่อพัก ฝา คสล) 
พร้อมถนนรางวี คสล.ถนนประชาบ ารุง เริ่มจากสี่แยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 
3 ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท จ านวนเงิน
งบประมาณ 811,100 บาท สมาชิกท่านใดสงสัย ท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา
กันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า  (บ่อพัก ฝา คสล)  งบประมาณ 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายโสภณ  พลเวียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

811,100 บาท ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่
เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564       จ านวน 9  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  2.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา  3.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564        
 
 

การพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.  2564 (3)  โครงการก่อสร้ างลานคอนกรีต เสริม เหล็กลาน
อเนกประสงค์บริเวณถนนเจ้าพ่อมเหสักข์ หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท จ านวนเงิน
งบประมาณ 513,700 บาท สมาชิกท่านใดสงสัย ท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา
กันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์ จ านวนเงิน
งบประมาณ 513,700 บาท ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิก
สภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564       จ านวน 9  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศร ี 6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  2.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา  3.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 
 

เห็นชอบใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564        
 

การพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564  (4) โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบล
ชนบทพร้อมรั้วรอบส านักงานเทศบาลต าบลชนบท  จ านวนเงินงบประมาณ 
2,383,000 บาท  สมาชิกท่านใดสงสัย ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ   
 

เรียนท่านประธานสภา เนื่องจากเทศบาลต าบลชนบทเป็นหน้าเป็นตาของ
อ าเภอชนบท ผมเสนอว่าท าให้สวยงามไปเลยครับ สนับสนุนครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา เทศบาลต าบลชนบทเป็นบ้าน ถ้าเราสร้างบ้านแล้ว
ไม่มีรั้วก็ไม่สมบูรณ์ กระผมขอสนับสนุน จะต้องใช้ตรงนี้เป็นส่วนราชการ 
สถานที่ท างานขอบคุณครับ 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสรสิช  ว่องไว     
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
 

 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่          
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

เรียนสมาชิกสภาทุกท่าน ผมเห็นด้วยคือประตูรั้วส านักงาน กันเงินมาสอง
ครั้งแล้วตกไป ฝากท่านนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันให้เร่งด าเนินการด้วย
ครับ มีท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า
ส านักงานเทศบาลต าบลชนบทพร้อมรั้วรอบส านักงานเทศบาลต าบลชนบท  
จ านวนเงินงบประมาณ 2,383,000 บาท  ท่านสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  กรุณายกมือ
ขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564       จ านวน 9  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  2.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา  3.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 

เห็นชอบใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564         

การพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564  (5).ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) จ านวนเงินงบประมาณ 194,100 บาท ขอผู้อ านายการกองช่างอธิบาย  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี ในส่วนของค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) เรียกว่าเป็นเงินที่ต้องเผื่อไว้ ส าหรับงานก่อสร้าง ถ้าตัวเลข
ดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ยื่นเสนอราคาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งมอบงานในเดือนสุดท้าย ถ้าสูง
เกิน 4 %   ต้องคืนเงินให้ผู้รับจ้าง ถ้าไม่สูงเกินก็ไม่ได้จ่าย แต่ถ้าค านวณ
แล้วลบ 4 % ผู้รับจ้างต้องจ่ายคืนเทศบาล 

 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2554 แต่
ว่าท้องถิ่นเราไม่ค่อยน ามาใช้ทางหน่วยตรวจสอบภายในก็ได้ทักท้วงให้
น ามาใช้ในสัญญาจ้างก่อสร้างก็เลยเป็นที่มาว่าท้องถิ่นเราจะต้องก าหนดค่า 
k ซึ่งมีสูตรก าหนดไว้ในสัญญาทุกโครงการ โดยก าหนดไว้ที่ 4 %  ทุก
โครงการจะมีกี่โครงการก็ต้องเอา 4 % คูณ ทั้งหมดแล้วก็มาตั้งไว้เป็นก้อน
ตามระเบียบงบประมาณเวลาเราจะจ่ายหรือบางทีอาจจะได้รับคืน หลักการ
คือว่าเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างจะดูที่วันเวลายื่นเสนอราคามาเทียบกับดัชนีใน
เดือนนั้นที่เขายื่นมาค่าแตกต่างในขณะยื่นเสนอราคากับวันที่เขาส่งมอบงาน
มาเปรียบเทียบกันกับราคาในตอนนั้นว่า เมื่อเรามาใช้สูตรค านวณทั้งหมด 
7 สูตร ซึ่งทางกองช่างจะรู้ว่างานตัวไหนใช้สูตรตัวไหนมาเปรียบเทียบกันว่า
ถ้างานมันแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าในสูตรค านวณได้แล้วบวกเกิน 4 % จะมา
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายวสันต์ วรางคณาวดี        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

ขอค่า k จากเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมามี 3 โครงการที่ผู้รับจ้างมาขอคืนค่า k 
โครงการละประมาณ สองหมื่นกว่าบาท อันนี้ในส่วนที่ต้องขอคือเรา แต่ถ้า
เราค านวณไม่เกิน 4 % เราก็ไม่ต้องคืน ความหมายของค าว่าค่า k เป็นเงิน
ชดเชยในส่วนของราคาท่ีผู้รับจ้างจะต้องขอคืนถ้าค่าด าเนินการส่วนต่างเกิน 
4 % อยู่ที่ราคาในแต่ละช่วง ในเมื่อโครงการนั้นยังไม่เบิกจ่ายก็ต้องเอาค่า k 
มาขอกันไว้ด้วย แต่ถ้าไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่า k นี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม
ขอบคุณครับ ขออนุญาตน าเรียนครับ 
ขอบคุณท่านปลัดครับ  มีท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผม
จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณากันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ค่าชดเชยงานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวนเงินงบประมาณ 194,100 
บาท ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่
เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564       จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง)   

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา        
  4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564    
 
เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี  วันนี้มีเรื่องน าเสนอท่ีประชุม 4 เรื่อง ครับ 
1. เรื่องเทศบัญญัติที่ส่งช้า อยากให้ปรับปรุงก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ต้อง
เรียบร้อย ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
2 เรื่องการเบิกจ่ายส าหรับผู้มาท าธุรกรรมกับเทศบาล บางรายเป็นผู้รับจ้าง
รายเล็ก อยากให้เบิกจ่ายให้เร็ว ถ้าเป็นรายใหญ่เอกสารมาก ก็อาจจะใช้
เวลาตรวจเอกสารนานขึ้นได้ ผมขอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  
3.พนักงานเทศบาลส่วนหน้า อย่างช่างไฟฟ้า ต้องใช้มือเปล่าในการ
ปฏิบัติงาน  อยากให้ซื้อเครื่องเซฟตี้ให้ปลอดภัยหน่อยครับ ป้องกันบุคลากร
ของเรา กองสาธารณสุข ขอให้มีเสื้อสะท้อนแสงให้หน่อยครับ ออกระเบียบ
ไว้เลยครับถ้าพนักงานใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะไม่ต้องให้ท างานครับ 
อย่างรถขยะเวลาออกไปกลางคืนซื้อเสื้อสะท้อนแสง เป็นขวัญก าลังใจ ให้
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
   
 

พนักงานครับ 
4. เรื่องเศษเหล็กตรงข้างศูนย์เด็กขอให้จัดหาที่เก็บด้วย ฝ้าด้านหลัง แผ่น
กระดานจดคะแนนทีย่ืมมาจากจังหวัด เอาออกและท าความสะอาดด้วย  
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี เรื่องท่ีจะน าเสนอที่ประชุมวันนี้ 
1.ขออนุญาตแจ้งสถานการณ์ covid ในเขตเทศบาลต าบลชนบทของเรามีมี
ศูนย์ทั้งหมดดังนี้  
1.ศูนย์พักคอย   จ านวน   3   ศูนย ์
2.ศูนย์กักตัว      จ านวน   4   ศูนย์  
3.ศูนย์พักฟ้ืน     จ านวน 1 ศูนย์ ซึ่งก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั้ง 8 ศูนย์ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ ทั้ง 8 ศูนย์ เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลของเรา จึงขอแจ้งให้ทราบ
สถานการณ์ ณ ศูนย์พักฟ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชนบท เมื่อ
วานมีผู้พักฟ้ืน 4 รายจ าหน่ายไปวันนี้ 1 ราย คงเหลือ 3 ราย และก็เข้ามา
ใหม่จากชนบทวิบูลย์ 3 ราย  รวมเป็น 6 ราย  
และท่ีศูนย์พักคอยเหลือ 1 ราย คือที่ศูนย์เจ้าพ่อกรมทา ที่ศูนย์พักคอยอ่ืนๆ
เป็นศูนย ์ 
2.ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่ได้มอบเช็ค
โครงการตามพระราชด าริ ทุกชุมชนได้น าเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
แต่อยากเรียนถามเจ้าหน้าที่งบประมาณ เมื่อเช็คออกกลางเดือนกันยายน 
ซึ่งเป็นห้วงเวลาสุดท้ายของการด าเนินโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564 เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ เราจะขอขยายระยะเวลาการด าเนิน
โครงการได้หรือไม ่ขอบคุณค่ะ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
อยากทราบรายละเอียดการด าเนินโครงการถนนแอสฟัลส์ติก ถนนวรแสน 
ผิวถนนไม่เรียบเลยครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม 3 เรื่อง 
1.สืบเนื่องจากเสาไฟฟ้า ทางทิศใต้หลังตลาดน้อยช่วงกลางซอย มันมืด
อยากได้เสาไฟฟ้าเพ่ิมครับ 
2.ขอขยายผิวถนนเส้นหน้าโรงพยาบาล อยากให้ขยายเต็มผิวถนน 
3.ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่ องค์ที่อยู่ตรงกลางสวม
แว่นตา ไม่เหมาะสมครับ และตรงศาลใหญ่เห็นผู้หญิงขึ้นไปถวายพวงมาลัย
ข้างบน ขอให้เทศบาลต าบลชนบทจัดหาเจ้าหน้าที่ไปดูแล และท าความ
สะอาดด้วยครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม 2 เรื่อง 
1. ถนนข้างบ้านพักนายอ าเภอ ถนนมาลม ขอให้ท่านนายกพิจารณาด้วย 
2. หมู่ 4 ซอยที่จะทะลุไปวัดป่า ไฟส่องทาง ฝั่งขวามือมืดครับ 
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นางมาติกา  จันทร์เทศ        
จนท.ธนาคารออมสิน 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

 
นายคุณานนต์  หินเธาว์    
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ทาง
ธนาคารออมสิน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้ธนาคารมีโครงการปล่อย
สินเชื่อโดย ใช้บัตรประชารัฐ คู่กับบัตรประชาชน ส าหรับท่านที่มีอาชีพ
ค้าขาย กู้ได้ไม่เกิน 50 ,000 บาท ผ่อนช าระ 5 ปี  ขอให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทราบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

มีท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยในประเด็นใดอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีครับ 

 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ  ส าหรับท่านสท.วสันต์ เรื่องเบิกจ่ายเงินช้า 
และท่าน สท.เนาวรัตน์ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ขออนุญาตให้ท่านปลัด
ชี้แจงนะครับ ส่วนท่าน สท.เด่นพงษ์  ถนนวรแสน ในนามนายกเทศมนตรี
ผมขอชื่นชม ท่านโทรหาผมตั้งแต่ผู้รับจ้างลงแอสฟัลส์ติกแล้ว ตะแกรงเหล็ก
ท าให้ผิวถนนแอสฟัลส์ติกไม่สม่ าเสมอ  ได้แจ้งผู้อ านวยการกองช่างให้
จัดการให้เรียบร้อย ส่วนที่ท่านเห็นว่าพ้ืนไม่เรียบมันจะเกี่ยวกับเทคนิคของ
ช่างหรือสภาพถนนเดิมก็สุดแท้แต่เดี๋ยวให้ทางกองช่างออกไปดูอีกที
ขอบคุณครับ ส่วนท่านประชิต รับทราบเดี๋ยวจะแก้ไขมันสว่างน้อยตอน
กลางคืนคนไปตลาดน้อยเยอะ เรื่องขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ฝากท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านคอยสนับสนุนผม แอสฟัลส์ติกที่ท าไปแล้วมันไม่ชิดขอบ
ถนนมันเป็นโครงการของผู้บริหารที่จะไปเพ่ิมทุกเส้น ขอบพระคุณครับส่วน
ความสะอาดศาลเจ้าพ่อ ผมว่ากิ่งไม้ใบหญ้ามันสะอาดนะครับ ถ้าหาก
บริเวณในศาลบริเวณรูปเหมือนองค์จริงข้างนอกจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปท า
ความสะอาดวันพุธตอนเช้า แต่ว่ากิ่งไม้ใบหญ้าโดยรอบให้ท าตลอดดู
สวยงามรอบหน้าจะลงต้นไม้ให้สวยงาม ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ความสะอาด
ด้านบนจะไปคุยกับแม่จ้ าให้ ส่วนเรื่องแว่นตาฝากท่านประชิตคุยกับจ้ า 
เรื่องพวงมาลัยไปถวายถ้าหากเราเจอให้เราแนะน าได้เลยทุกคนสามารถเข้า
ไปถึงได้หมด ถ้าจะก าหนดข้อห้ามมันจุกจิกเกินไปทุกคนต่างก็เป็นลูกหลาน
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ถ้าเราเจอคนแต่งตัวไม่มีความเหมาะสมแต่งกายไม่
เหมาะสมขอให้เราเข้าไปตักเตือนได้เลยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ส าหรับท่าน สท.ธวัช ในเรื่องของถนนข้างบ้านท่านนายอ าเภอ ร้องมานาน
แล้วผมไปแก้ไขให้แล้ว ข้างวัดศรีสุมังค์ที่ร้องเรียนมาก็ไปท าให้แล้ว ของ
ท่านธวัชถ้ามีสายดับจะเข้าไปเพ่ิมให้แต่ถ้าไม่มีสายดับก็คงจะขอขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าไป  เรื่องรถส านักงานผมรับเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือให้รถพร้อมใช้งาน
ไม่ให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมา เรื่องผู้ที่มาท าธุรกรรมมาขายของทาง
เทศบาลแต่เบิกยากเงินได้ยากจะคุยกับท่านปลัดเพ่ือจะมาปรับให้มันได้
รวดเร็วขึ้นผมยอมรับผมจะปรับปรุง ในเรื่องของวัสดุเครื่องแต่งตัวพนักงาน
ภาคสนามผมรับไปพิจารณา หมายความว่าถ้าในระเบียบอย่างกอง
สาธารณสุขให้ได้ก็จะจัดซื้อให้ แต่ส่วนของกองช่างซื้อไม่ได้ด้วยระเบียบมัน
ไม่สามารถท าได้ เอาเป็นว่าผมรับปากกับท่านสมาชิกผมจะใช้งบประมาณ
ส่วนตัวดูแลเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องรถ
ขยะ จะได้ก าชับพนักงานให้ดูแลรักษา  ให้น้ ามันไฮดรอลิกไม่ขาด
น้ ามันเครื่องไม่ขาดน้ ามันพาวเวอร์ไม่ขาดเวลาใช้งานจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
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นางลัดดา  พวงชน          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว             
เลขาฯนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี  
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 

จ่าอกยุทธนา  ตาบ้านดู่          
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะได้ไม่เป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นเรื่องส าคัญผมจะรับไว้เป็น
เรื่องส าคัญขอบพระคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงเรื่องนี้  โชคดีที่รถราชการเรา
ทุกคันไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ฝ่ายประจ าจะได้รับทราบด้วยจะได้ไปก ากับในเรื่อง
นี้ด้วยเรื่องไหนที่ผมตอบไม่ได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรมาถามผมก็ได้หรือ
สมาชิกมานั่งคุยก็ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยความเคารพ น้อมรับทุกอย่างที่
แนะน าขอบคุณครับ  

 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ดิฉันนาง
ลัดดา พวงชน อยากให้ทางเทศบาลไปเอาผักตบชวาออกตรงศาลเจ้าพ่อ
มเหสักข์ เดี๋ยวจะมีการลอยกระทงแล้วมันไม่สวย ไม่เป็นคลองสวยน้ าใส 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านผอ.กอง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่าน
มา สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ของแม่ลัดดาก าลังให้กองช่างออกไป
ด าเนินการให้ ท่าน สท.ประชิต ได้ด าเนินการไปแล้ว ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
ทราบ ท่านโสภณเสนอหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ด าเนินการประสาน
กับแขวงการทางให้ด าเนินการแล้ว ท่าน สท.พงษ์พันธ์เสนอว่าในส่วนของ
น้ าท่วมไฟฟ้าเก่าได้ท าการล้างท่อระบายน้ าทั้งหมดแล้ว ถ้ามีการอุดตันอีก
จะประสานแขวงการทางเปิดทางน้ า จึงแจ้งสมาชิกได้รับทราบครับ วันนี้วัน
เกิดท่านประธานสภาขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงร่ ารวยครับ 
 

ขอบคุณครับ เชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินและเรื่องขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน เชิญครับ 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรื่องแรกขออนุญาตน าเรียน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบล
ชนบท ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 วาระ ขั้นตอนต่อไป
หลังจากนี้ประธานสภาจะน าส่งร่างเทศบัญญัติเสนอต่อท่านผู้ ว่าราชการ
จังหวัดตามกฎหมายจัดตั้งภายใน 7 วันหลังจากนี้เจ้าที่งบประมาณจะ
รวบรวมเอกสารเพ่ือส่งให้ผู้ก ากับดูแล แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้
นายอ าเภอเป็นผู้เห็นชอบ ใช้ค าว่าเห็นชอบของเทศบาลหลังจากนั้นท่าน
นายอ าเภอที่รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการก็จะลงนามเห็นชอบในเทศ
บัญญัติ ปี 65 ซึ่งมีผลบังคับใช้บังคับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ซึ่งเป็นวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ หมายความว่าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณ 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณที่สภาได้ผ่านได้เห็นชอบ
ไปจะเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564  หลังจากนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณและ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะไปท าในระบบ (e-laas) หลังจากนั้นเสนอร่างเทศ
บัญญัติทั้งหมดต่อท่านนายอ าเภอเพ่ือลงนามเห็นชอบและก็ส่งร่างนั้นมาให้
นายกเทศมนตรีต าบลชนบทลงนามประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติปี 2565 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบกับปีนี้มีภาระ
งานทีต่้องเร่งจัดท าต่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเป็นการจัดท าใหม่หลัง
บังคับใช้มาครบระยะเวลาบังคับใช้แล้วตามระเบียบแผนคือเราจะต้องเริ่ม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไปถึงปี 70 ซึ่ง
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นายวิโรจน์  แสงมณี  
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 

 

 

 

ก าหนดกฎหมายก าหนดให้จัดท าแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564  
ส่วนประเด็นค าถามที่ 2 ในส่วนของเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 
20,000 บาทเป็นงบประมาณปี 2564 ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านไปด าเนินการตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านที่เสนอมา 20,000 บาท ตามระเบียบไม่ได้ห้ามว่า
ท าได้กี่โครงการจะ 2-3 โครงการหรือโครงการเดียวก็ได้คราวนี้เมื่อรับเงิน
ไปแล้วเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะต้องไปด าเนินการจะท า
ตามโครงการถามว่าจะต้องขยายอะไรหรือไม่ในระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ว่า
จะต้องให้มีการขยายการใช้จ่ายเงิน เมื่อด าเนินโครงการเสร็จก็เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะรายงานผลมาให้เทศบาลทราบ ว่าได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานให้หน่วยตรวจสอบ ไม่ต้องขอ
ขยายเมื่อได้รับเงินแล้วรีบไปด าเนินการตามโครงการได้เลย เมื่อเสร็จแล้วก็
รายงานผลมาทางเทศบาลรับทราบครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งด้วยความ
เคารพในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น
ปัญหาภายในอย่างท่านนายกปรารภไว้ บางเรื่องเป็นเรื่องของเอกสารซึ่ง
ความล่าช้าถ้ามันมีเหตุทางท่านนายกก็ก าชับว่าให้รีบด าเนินการแก้ไขโดย
ด่วน แต่บางเรื่องเป็นเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ เวลา ก็น้อมรับต่อไปถ้า
กระบวนการต่างๆท ายังไงมันจะรวดเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเคารพ
ด้วยระเบียบพัสดุมันค่อนข้างท่ีจะละเอียดเวลาหน่วยตรวจสอบมาตรวจ ถ้า
ท าไม่ครบถ้วนหรือเอกสารไม่ครบมันก็จะเป็นปัญหาภายหลัง อันนี้อาจจะ
เกิดความล่าช้าบ้างในบางกรณีก็ต้องกราบขออภัย แต่เบื้องต้นแล้วก็จะน้อม
รับในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องที่เห็นชัดเจนจะรีบด าเนินการแก้ไข เรื่องหนึ่ง
คือเรื่องกระดานเลือกตั้ง อบจ.สาเหตุที่ยังคืนไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของ อบจ. บอกว่าอย่าเพิ่งน ามาส่งเนื่องจากสถานการณ์ covid ไม่อยากให้
คนเข้าไปประกอบกับสถานที่เก็บกระดานใช้เป็นสถานที่ควบคุมโรค covid 
อยู่ เลยยังไม่ให้น ามาส่ง อยากจะน าส่งตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วแต่เกิด
สถานการณ์ covid เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้เราเข้าไปในช่วงนี้ ขออนุญาตน า
เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องขอบคุณครับ  
 
 

ขอบคุณครับ มีท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สุดท้ายขอบคุณ
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน ท่าน
เลขานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน ท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ท่านผอ.กอง เจ้าหน้าที่กิจการสภา ที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม     14.00 น. 
 

 (ลงชื่อ)  กัณทิดา   ประจันตะ 
                   ( นางเนาวรัตน์   หมั่นดี)                                             
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 




